

## **BÁO CÁO NHANH**

**Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên  
Tuần 26 năm 2022 (Từ ngày 25/6 - 01/7/2022)**

-----

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 26 năm 2022, cụ thể như sau:

### **1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực**

- *Về tình hình thế giới:* Dư luận thanh niên tiếp tục quan tâm đến diễn biến tình hình chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine, việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về tình hình mới ở Ukraine. Dư luận quan tâm việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật an toàn súng đạn quan trọng nhất 3 thập kỷ: theo đó ngày 24/6 (rạng sáng 25/6 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật súng đạn quan trọng, trong bối cảnh dư luận Mỹ thời gian gần đây rúng động vì các vụ xả súng đẫm máu. Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí tư cách ứng cử viên gia nhập EU cho hai nước Đông Âu Ukraine và Moldova; Mỹ sẽ tăng cường cam kết cấp cao với các đảo quốc tại Thái Bình Dương nhằm cân bằng sự ảnh hưởng trong khu vực; Lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO họp thượng đỉnh tại Tây Ban Nha đã tuyên bố chung công bố Khái niệm Chiến lược mới.

- *Về tình hình chính trị:*

Dư luận quan tâm đến sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 27/6, theo giờ địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Cục Xúc tiến Xuất khẩu Hungary (HEPA), Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC) và EuroCham tổ chức Tọa đàm Kinh tế - Thương mại - Đầu tư Việt Nam - Hungary.

Dư luận quan tâm đến thông tin sáng 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị nhằm đánh giá thực chất kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được; những hạn chế, yếu kém trong 10 năm qua và sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Hội nghị đánh giá rất cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư trong phòng, chống tham nhũng suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn Đảng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh

thần “không có vùng cấm” như Tổng Bí thư đã từng nói; để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

*- Về giáo dục:*

Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định bổ sung quy định và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, thí sinh thuộc diện F0 đang được theo dõi, điều trị bệnh tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Dư luận đang bức xúc trước vụ việc hàng trăm phụ huynh có con em học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường về việc phân tuyến học sinh. Theo đó, để đảm bảo điều kiện về sĩ số lớp theo trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã yêu cầu học sinh phải sang trường khác học. Theo các phụ huynh khác của Trường Tiểu học Hoàng Liệt, lý do nhà trường yêu cầu con họ phải chuyển trường là không thuyết phục. Phụ huynh đều mong con em được học tập trong ngôi trường có điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tốt.

Dư luận quan tâm đến vụ việc trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) ép học sinh đăng ký học IELTS tại trường, nếu từ chối thì phải rút hồ sơ. Thông báo này khiến một số phụ huynh không hài lòng vì vừa đăng ký vào lớp 10 của trường đã buộc phải cam kết việc học thêm IELTS, không được trên tinh thần tự nguyện. Đại diện trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều thừa nhận đây là một thông báo có phần vội vã, chưa được đầy đủ của trường và vì thế khiến nhiều phụ huynh hiểu nhầm. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ cha mẹ học sinh, ban lãnh đạo nhà trường đã lập tức họp và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các cá nhân trong Ban tuyển sinh.

*- Về y tế:*

Đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự quan tâm, bày tỏ sự lo lắng trước thông tin gia tăng nguy cơ lây lan Covid-19 trên thế giới do biến thể BA.05 của Omicron. Theo thông tin của Bộ Y tế, biến thể BA.05 đã chính thức xâm nhập vào Việt Nam, có thể lây át biến thể phụ cũ BA.2 đang chiếm ưu thế ở nước ta. Đoàn viên, thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng sẽ có các biện pháp ứng phó với biến thể mới, triển khai việc tiêm nhắc lại các mũi vắc-xin phòng Covid-19 đủ liều để tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các biến thể mới của dịch bệnh cho người dân.

Dư luận quan tâm đến việc gần hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc, bỏ việc. Ở Hà Nội, trong báo cáo mới đây có nêu gần 900 nhân viên y tế Thủ đô xin nghỉ việc. Tại TP Hồ Chí Minh cao hơn khi chỉ tính riêng năm 2021 có hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và tính riêng quý 1/2022 đã có gần 400 người nghỉ việc. Tại Đồng Nai, chỉ trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022 đã có 230 bác sĩ, điều

dưỡng và kỹ thuật viên tại các cơ sở y tế công lập từ tỉnh đến xã nghỉ việc, số này cao hơn nhiều so với các năm trước. Tại Gia Lai, trong năm 2021, toàn ngành có 110 trường hợp là bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục có 23 trường hợp nghỉ việc, trong đó có 6 bác sĩ. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình nhân viên y tế nghỉ việc hoặc bỏ việc để có biện pháp duy trì nhân lực y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

## **2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội**

### **- Trên facebook:**

+ Dư luận thanh niên quan tâm thông tin Trung tá Bùi Văn Nhiên, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) hy sinh tại Phú Quốc sáng ngày 27/6 sau khi cứu một bé trai 13 tuổi bị đuối nước. Thanh niên bày tỏ lòng thương tiếc và chia buồn đến gia đình Trung tá Nhiên; kính phục sự dũng cảm, xả thân cứu người của Trung tá Nhiên, đưa ý kiến hành động này xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và cần có mức truy tặng, khen thưởng xứng đáng. Ngoài ra, thanh niên cũng đặt vấn đề yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường việc đảm bảo an toàn tại các khu vực sông, hồ, biển trong mùa hè năm nay.

+ Cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng phản đối việc ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc “Gia tài của mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại đêm nhạc diễn ra trên sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt) với sự tham dự của khoảng 1.000 người vào tối 25/6 vừa qua. Đây là ca khúc không được cấp phép biểu diễn trong chương trình nhưng vẫn được trình diễn. Dư luận cũng đề nghị làm rõ chức trách và xử lý cá nhân có liên quan và các cơ quan liên quan sớm có biện pháp xử lý phù hợp.

+ Ngày 01/7, cộng đồng mạng bàn tán dữ dội về chuyện 01 diễn viên và 01 nhạc sĩ Việt Nam bị nghi vấn hiếp dâm một cô gái người Anh khi đang du lịch tại Tây Ban Nha, đồng thời đã bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ. Theo mô tả của tờ Majorca Daily Bulletin, hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam - là một diễn viên ở độ tuổi 37 và một nhạc sĩ 42 tuổi - đã bị chính phủ Tây Ban Nha bắt vào ngày 25/6 với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Sơ bộ câu chuyện đã xử lý bước đầu vào ngày 28/6 và hiện hai nghệ sĩ Việt đã được tại ngoại nhưng bị tịch thu hộ chiếu và bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi chờ một cuộc điều tra đang diễn ra để xét xử trong một phiên tòa kín. Sự việc nhận được sự quan tâm rất lớn của thanh niên. Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự phản đối, cho rằng hai nghệ sĩ làm xấu hình ảnh của người Việt và chính mình khi ở nước ngoài. Dư luận thanh niên cũng mong vụ việc sớm được điều tra sáng tỏ.

- Dịp ngày 28/6, kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam, rất nhiều bạn trẻ đã upload hình ảnh chụp với gia đình kèm theo những dòng viết bày tỏ tình cảm đặc

biệt, kỷ niệm, cảm xúc với gia đình mình. Những bức ảnh, dòng cảm xúc nhận được rất nhiều tương tác, bình luận của cộng đồng mạng.

#### **- Trên tiktok:**

+ Một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ: Hiệu ứng Lượn sóng (khi bạn bị bắt nhày trong khi không biết nhảy), #GiaDinhThanThuong để kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, #Suthatla - Chia sẻ sự thật của bạn,...

+ Bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích như: Katusha's flute, Yêu nhầm người, Out don't cha, Mỹ nhân, Dù có cách xa, Vì mẹ anh bắt chia tay, Lạc chốn hồng trần,...

### **3. Tình hình dư luận tại các tỉnh, thành đoàn**

Trong tuần 26, Ban Tuyên giáo đã nhận được báo cáo của **62/65** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (*Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an do yếu tố đặc biệt nên không báo cáo*); trong đó 03 tỉnh, thành đoàn không gửi báo cáo<sup>1</sup>. Qua báo cáo của các đơn vị có một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- *Tỉnh Điện Biên*: Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc diễn ra vào ngày 25/6, tại khu vực sông Nậm Rốm thuộc bản Hoong En, phường Nam Thanh xảy ra sự việc 2 cháu bé tắm sông bị đuối nước. Mặc dù đã được người dân phát hiện, nhưng chỉ vớt và cứu được cháu Hoàng Trúc N. (sinh năm 2017), còn cháu Lò Thị Kim P. (sinh năm 2015), trú tại tổ 1, phường Mường Thanh bị mất tích. Đến 19h cùng ngày, người dân và gia đình đã tìm thấy cháu Lò Thị Kim P, song lúc này cháu P. đã tử vong do ngạt nước.

- *Thành phố Hải Phòng*: Tuần qua, dư luận thanh niên và người dân bày tỏ thái độ bức xúc với đoạn video ghi lại cảnh cán bộ, nhân viên y tế đóng cửa uống bia, ăn mực trong giờ hành chính. Theo clip thì vào khoảng 14h00 ngày 28/6, khi một người dân đến Trung tâm Y tế Quận Hồng Bàng ở số 56 phố Kỳ Đồng, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng thắc mắc về thông tin tiêm Covid-19 thì thấy trung tâm đóng cửa, sau đó, người này phát hiện một số cán bộ, nhân viên y tế (đều là nữ) đang bày bia, mực nướng trên bàn làm việc để ăn nhậu, người dân đã quay clip và đưa lên mạng xã hội. Quận ủy Hồng Bàng thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ người dân bắt gặp “bàn nhậu” trong giờ hành chính ở Trung tâm Y tế Quận Hồng Bàng. Qua đó, Thường trực Quận ủy Hồng Bàng yêu cầu Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận Hồng Bàng khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc và báo cáo bằng văn bản lại Quận ủy Hồng Bàng.

- *Tỉnh Nam Định*: Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc diễn ra vào ngày 28/6, một nhóm gồm 8 học sinh của trường THCS xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng tới khu vực cống Âm Xa, trên đê sông Đáy, thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú để tắm. Tuy nhiên khi 8 em đang tắm sông, vui đùa thì em Nguyễn Đoàn Thành Đạt, sinh năm 2009, học sinh lớp 7B trường THCS Nghĩa Tân bị đuối nước và sóng

<sup>1</sup> Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Nam.

cuốn đi. Đến khoảng 20h20 cùng ngày, chính quyền, người dân địa phương đã vớt được em trong tình trạng đã tử vong.

*- Tỉnh Hà Tĩnh:*

+ Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm đến việc lực lượng công an Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra vụ án hiếp dâm tại xã Kỳ Tây (Huyện Kỳ Anh). Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi đang sống cùng ông bà nội. Theo đó, khoảng 8h00 ngày 27/6, ông bà nội của bé D.T.Y.V đi vắng thì có một đôi tượng lạ mặt đi xe máy đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang xông vào nhà hiếp dâm bé V. Thấy chị gái bị tấn công, em gái chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và báo với mọi người “chị gái bị bắt cóc”. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Phát hiện sự việc nghiêm trọng, chính quyền địa phương xã Kỳ Tây đã báo cho lực lượng công an huyện và công an Tỉnh Hà Tĩnh phối hợp điều tra.

+ Dư luận bày tỏ sự phẫn nộ với vụ án lừa đảo ngoại tệ qua facebook để chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng, Đặng Thị Hải Hà (sinh năm 1996, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) và đồng phạm bị xử phạt 72 tháng tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh, Hà đã lập tài khoản facebook tên “Lan Anh” rồi vào facebook của những người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản để tìm người có nhu cầu đổi tiền Việt sang tiền Nhật. Hà giả vờ thuận đổi tiền, khi lấy tiền từ người muốn đổi tiền, Hà sẽ cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, Hà nhờ Trần Ngọc Diệp (sinh năm 2001, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận số tiền mà Hà lừa đảo rồi chuyển lại cho Hà. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên án Đặng Thị Hải Hà 4 năm tù, Trần Ngọc Diệp 2 năm tù cho hưởng án treo. Qua vụ án, dư luận xã hội cảnh báo vấn nạn lừa đảo thông qua mạng xã hội và mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao nhận thức người sử dụng mạng, đồng thời có biện pháp quản lý các hoạt động sử dụng mạng xã hội để kinh doanh.

*- Tỉnh Quảng Bình:* Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ việc đuối nước thương tâm tại sông Dinh, trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch khiến 3 học sinh tử vong. Vào khoảng 15h00 ngày 27/6, 3 em rủ nhau đi tắm ở sông Dinh, đoạn gần cầu Ngâm Cờ Đỏ. Đến 17h00 cùng ngày, một người bạn học đi qua trên cầu thấy áo quần, điện thoại và xe đạp dưới chân cầu, nhận ra của bạn mình nên xuống tìm nhưng không thấy, sau đó, đã về báo với gia đình của các em. Gia đình, chính quyền, người dân địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án và đến đêm cùng ngày đã tìm được thi thể 3 học sinh. Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đang phối hợp tiến hành các thủ tục mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

*- Tỉnh Quảng Trị:* Dư luận thanh niên bày tỏ sự thương tiếc trước vụ việc 2 chị em H.T.N.L. (8 tuổi) và H.H.Đ. (2 tuổi), trú tại thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) tử vong ngày 28/6 khi ba mẹ vắng nhà do ngộ độc thức ăn khi nhặt vật lạ nấu ăn nghi do ăn phải da, trứng cóc; vụ việc 02 học sinh bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh là em T.Q.K (15

tuổi) N.Q.T. (15 tuổi) cùng trú tại xã Phong Bình, huyện Gio Linh vào ngày 29/6. Các vụ việc đáng tiếc trên là sự cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần quan tâm theo sát, quản lý con trẻ trong mỗi dịp hè về, đồng thời, dư luận một lần nữa mong muốn các cấp các ngành quan tâm đến việc xây dựng bể bơi và dạy kỹ năng phòng chống đuối nước trong trường học.

- *Tỉnh Đắk Lắk*: Dư luận trong tỉnh quan tâm đến các vụ việc đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây. Theo đó vào sáng ngày 29/6, người dân buôn Mông, xã Ea Kiết (huyện Cư M'gar) phát hiện 2 chị em ruột đuối nước tử vong trong ao. Nạn nhân là các cháu C.T.H. (4 tuổi) cùng em gái là C.T.N.A. (2 tuổi). Các cháu ra ao nước gần nhà để chơi nhưng không may đã bị đuối nước thương tâm.

- *Tỉnh Đồng Nai*:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc ngày 28/6 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh đánh 01 nữ học sinh khác tại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành), học sinh bị đánh trong đoạn clip xuất hiện là em N.N.A.P., học sinh lớp 8 của Trường THCS Tân Thành (huyện Long Thành). Lý do em P. bị một số học sinh đánh là do có nhắn tin qua lại trên mạng xã hội dẫn đến khúc mắc. Ngày 26/6, em P. và một số em học sinh khác có hẹn nhau đến lô cao su tại xã Bàu Cạn để giải quyết mâu thuẫn thì em P. bị đánh "hội đồng". Qua tìm hiểu của cơ quan chức năng thì nhóm học sinh đánh em P. đến từ một trường học tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Hiện tại, em P. có biểu hiện đau đầu, đau tai và mắt và được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi đoạn clip được tung lên mạng và nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều người, đồng thời bày tỏ những thái độ phản nộ về tình trạng mâu thuẫn từ những lý do "xàm" trong học sinh, tuổi vị thành niên hiện nay.

+ Dư luận quan tâm đến sự việc giả chữ ký bác sĩ cấp hàng ngàn giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, 1 tuần, bác sĩ H.T.L.P. đến làm việc từ 2-3 ngày và ký cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho bệnh nhân. Còn những ngày bác sĩ này không đến phòng khám làm việc, ông Hồ Hoàng Phúc khám và giả chữ ký của bác sĩ P. để cấp giấy nghỉ cho bệnh nhân. Trung bình, mỗi ngày, phòng khám cấp từ 100-200 giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội gồm bệnh nhân đến khám trực tiếp và khám online (từ 5-10 người). Trong thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19, việc khám cấp giấy hoàn toàn qua online, sau đó người nhà đến lấy giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Qua kiểm tra thực tế, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám ngưng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Sở Y tế đã quyết định chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu làm giả, bán giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của phòng khám này sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để giải quyết theo quy định pháp luật.

- *Tỉnh Long An*: Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm đến sự việc Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định đưa ra xét xử vụ án tại "Tỉnh thất Bồng Lai" vào ngày 30/6. Trong số các bị hại được triệu tập đến phiên tòa có đại diện Công an huyện Đức Hòa. Các bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng các

quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Dư luận thanh niên rất bức xúc vì những đối tượng trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương trong một thời gian dài và mong muốn chính quyền địa phương sớm xử lý và có biện pháp rắn đe thật nghiêm khắc. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, xác minh làm rõ

- *Tỉnh An Giang*: Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải video clip một số học sinh nữ đánh nhau tại Trường THCS Quán Cơ Thành (Bình Hòa, Châu Thành) thu hút nhiều sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận. Có ý kiến cho rằng, đây không phải là trường hợp duy nhất mà trước đó cũng có một vài vụ xảy ra nhưng chưa được cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời. Đề nghị ngành chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc; đồng thời, nhà trường và đoàn thể ở địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh, hạn chế tình trạng trên.

#### **4. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử**

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

- *Vụ nam thanh niên bị bắn chết giữa đường*: Bắt khẩn cấp 10 nghi can. Tội ác phải bị trừng trị, nhưng nạn nhân và thủ phạm cùng là những thanh niên nông thôn đua xe, net pô... Bài học cho nhiều người. Một số ý kiến cho rằng Biên Hòa nói riêng, Đồng Nai nói chung đang xảy ra mất an ninh trật tự lắm, người từ các nơi đang đổ dồn về đây làm ăn kéo theo băng nhóm cũng hoạt động nhiều... Cần có lực lượng phản ứng nhanh chấn chỉnh gấp...

- *TP. Hồ Chí Minh: Vì sao xét xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong?* Hình ảnh mới cùng cáo trạng truy tố lần này khiến khá nhiều bạn đọc bức xúc. Vì quy định nên tòa mới xử kín nhưng đa số đều mong tòa phải công tâm, khách quan phán đúng tội trạng mà 2 bị cáo đã gây ra cho 1 bé gái còn quá nhỏ như vậy.

- *Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nói về việc ông Đặng Anh Quân liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng*: Không dung dưỡng hành động trái luật. Tuy hiệu trưởng trả lời “đúng quy trình” nhưng nhiều bạn đọc cho rằng, viên chức của trường không có kết luận gì của cơ quan điều tra hay bằng chứng gì đã lên mạng vu khống, sỉ nhục phụ nữ và trẻ em thì hiệu trưởng phải biết rõ viên chức do mình quản lý đúng hay sai.

- *Hoạt động cho vay bị thắt chặt?* Có nhiều ý kiến bày tỏ cho thấy có thể hiểu rằng, đây là một trong những giải pháp của cơ quan chức năng nhằm tránh để nguồn tin đầu cơ vào những hoạt động nhạy cảm như bất động sản tạo nên hiện tượng bong bóng ảo, tuy vậy cũng có ý kiến rằng, vay mà không cho thì dân làm kinh tế kiểu gì. Có ý kiến nhấn mạnh toàn để doanh nghiệp nhà nước vay rồi bùng dân lại không có tiền.

- *Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Công an làm việc với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân*. Bài nhận được rất nhiều comment, bạn đọc cho rằng chưa nói chuyện đúng

sai của vụ án, nhưng đã là những người am hiểu luật thì không nên quá đà vào những chuyện lên án, bôi nhọ... trên mạng xã hội và phải có trách nhiệm nhắc nhở thân chủ của mình, chứ đừng kích động dẫn đến sự việc đi ngoài tầm kiểm soát.

- *Vay nặng lãi 90 triệu đồng, 21 tháng sau bị tính tổng nợ gần 10 tỉ đồng:* Liên quan đến vấn nạn này nhiều bạn đọc rất bức xúc đề nghị điều chỉnh luật xử hủy giá trị hợp đồng cho vay nặng lãi và sung quỹ tiền cho vay làm gương. Cam đoan sẽ hết nạn này. Luật pháp phải xử lý thật nghiêm khắc loại tội phạm cho vay nặng lãi trên trời này.

- *TP. Hồ Chí Minh phát động công chức, viên chức, người lao động đi xe buýt:* Nhiều bạn đọc ủng hộ sáng kiến này, xem việc đi xe buýt như thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng qua đó có thể hạn chế xe gắn máy, xe cá nhân và nhất là trong tình hình giá xăng tăng cao. Và để cho hiệu quả thì trước tiên các lãnh đạo thành phố, cán bộ của Sở Giao thông vận tải nên làm gương trước trong việc sử dụng phương tiện này, qua đó vừa làm gương vừa có thể phát hiện những bất cập trong quá trình thực tế để có thể điều chỉnh kịp thời, chứ không phải phát động cho có.

- *Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng:* Ngoài bày tỏ sự lo ngại, nhiều bạn đọc cho rằng hành vi mua bán thông tin cá nhân rất nguy hiểm, nhưng luật của ta quá nhẹ nên việc này vẫn rầm rộ trên mạng. Hệ lụy của việc này là rất lớn, mong tăng hình phạt thật cao. Mua bán giấy tờ hoặc thông tin cá nhân của người khác nên sửa luật cho thành tội hình sự có phạt tù họ mới sợ, chứ phạt hành chính không răn đe được đâu.

- *TP. Hồ Chí Minh: Chốt cửa chốt người trong nhà tại sơn 'khủng bố':* Những vụ việc như thế này khiến dư luận rất bất an, vì nó không phải là cá biệt mà đang là hiện trạng xuất hiện ở nhiều nơi. Bạn đọc mong các cơ quan chức sớm vào cuộc và xử lý nghiêm khắc hành vi này. Ngoài ra, bạn đọc cũng lên tiếng cảnh báo về hiện tượng ngân hàng bán nợ xấu cho bên vay tín dụng bên ngoài. Nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng lưu tâm, cũng như có biện pháp để xử lý vấn đề này.

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;
- Viện Nghiên cứu Thanh niên;
- Lưu BTG.



**Nguyễn Thái An**